



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

21 ธันวาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>นโยบาย</b></p> <p><b>คิกออฟฉีดวัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ: นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, มติชน, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ hfocus, newtv, news1live, mcot, sonthitalk, thebangkokinsight, thailandplus, prd., pptvhd, thaigov, thereporter, TNN)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เปิดกิจกรรมคิกออฟฉีดวัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ ที่ร.วัดเขียนเขต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี พร้อมระบุ ปีนี้ได้นำวัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ มาให้บริการกลุ่มเป้าหมายครั้งแรก มีข้อดีคือป้องกันเชื้อไวรัส HPV ได้ครอบคลุมสายพันธุ์ก่อมะเร็งเพิ่มขึ้นจากเดิม และฉีดเพียง 1 เข็ม ช่วยลดปัญหาการขาดนัดในเข็มที่ 2 รวมถึงลดภาระด้านต้นทุนค่าบริการและค่าเดินทาง ทั้งนี้ จะเริ่มฉีดพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้ และขยายไปอีก 5 จังหวัดครอบคลุมทุกภูมิภาค มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กลุ่มเป้าหมาย มุ่งให้บริการเด็กหญิง ป.5 ปีการศึกษา 2567 กว่า 4 แสนคนเป็นกลุ่มแรก และมีแผนฉีดให้แล้วเสร็จก่อนปิดภาคเรียน ก.พ. หลังจากนั้นจะขยายไปในกลุ่มหญิงอายุ 11-20 ปี ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน ช่วงเดือนมี.ค. 68 เป็นต้นไป</p> <p>-นพ.โสภาส การย์กวิณพงศ์ ปลัด สธ. เชิญชวนให้ผู้หญิงอายุ 11-20 ปี ที่ยังไม่ได้อัดฉีดวัคซีน HPV ทั้งนร. นศ. หรือวัยทำงาน รับการฉีดวัคซีนฟรีที่หน่วยบริการใกล้บ้านทั่วประเทศ และรณรงค์ให้ผู้หญิงอายุ 30-60 ปี เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกควบคู่ไปด้วย</p>	
<p><b>เปิดตัวห่วงใย ณ สถานีกลางบางซื่อ</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, บ้านเมือง, กท.ธุรกิจ, สยามรัฐ, แนวหน้า, hfocus, newtv, pptvhd, thecoverage)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เป็นประธานเปิด “ตู้ห่วงใย บริการแพทย์ทางไกลเชิงรุกในชุมชนด้วย 30 บาทรักษาทุกที่” ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (สถานีกลางบางซื่อ) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการสัญจรที่เชื่อมต่อการเดินทางของประชาชนทั่วประเทศ ทั้งรถไฟทางไกล รถไฟชานเมือง รถไฟความเร็วสูง รถไฟเชื่อมต่อนานาชาติ รวมถึงระบบขนส่งมวลชน ตั้งเป้าขยายในปีงบประมาณนี้อีก 500 ตู้</p>	
<p><b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p> <p><b>พ.ร.บ.อสม.</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, ผู้จัดการ, มติชน, สยามรัฐ, แนวหน้า, newtv)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พ.ศ. ... ว่า ตนได้ติดตามเร่งรัด ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของ กกก.ของกระทรวงการคลัง ที่มีกรมบัญชีกลางเป็นเลขานุการ ทาง สธ. ได้มีการปรับแก้ให้สามารถไปด้วยกันได้ ซึ่ง กกก.จะมีการประชุมกันอีกครั้ง ก่อนสรุปส่งเข้า ครม.พิจารณา</p>	
<p><b>ปมค่ารักษาพยาบาลต่างด้าวในไทย</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, บ้านเมือง, แนวหน้า, newtv, hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลบางๆ ที่ใช้รักษาพยาบาลคนต่างด้าวที่เข้ามารักษาในไทย ภายใต้ระเบียบของ มท. มีตัวเลข 5 ปีย้อนหลังสูงถึง 12,822 ล้านบาท ว่า จะมีการประชุมเรื่องดังกล่าวในวันที่ 24 ธ.ค. พร้อมยืนยัน สธ. ทำตามมติคณะรัฐมนตรีหรือระเบียบที่มีอยู่ ไม่ได้ตั้งต้นว่าจะต้องทำ แต่ในกรอบการทำงานตั้งแต่รัฐบาลอดีตจนถึงรัฐบาลปัจจุบัน มีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงอื่นที่ต้องทำงานร่วมกันด้วย</p>	
<p><b>MOU วิจัย พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์แผนไทย</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.ศักดา อัลภาชน์ รองปลัด สธ. ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สู่การยกระดับเศรษฐกิจสุขภาพ ร่วมกับ นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ นพ.ธนิษฐ์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ศ.นพ.กীরติ เจริญชลวานิช ประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย และ รศ.พ.ต.ต. นพ.ธงชัย สุนทรภา นายกสมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างมาตรฐานทางการแพทย์สำหรับใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงทางวิชาการ เพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะกลุ่มอาการกระดูกและข้อที่พบมากจากการเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์</p>	
<p><b>สัมมนายกระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ฯ</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดการสัมมนาผู้รับบริการงานรับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขมาตรฐานระดับประเทศ เพื่อชี้แจงแนวทงนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมวิทย์ฯ ยกระดับและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังความต้องการในการพัฒนาร่วมกัน และนำมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยมีผู้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน วิทยากร นักวิชาการ และบุคลากรสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 200 คน เข้าร่วม</p>	
<p><b>เปิดหลักสูตรอบรม MEP 2025</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. พร้อมด้วย นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ประธานมูลนิธิกรม สบส. รศ.นพ.ฉันทชาย สิทธิพันธ์ุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นพ.นพรัตน์ รัตนวราห ประธานรุ่น ศิษย์เก่า MEP 2024 ร่วมแถลงข่าวเปิดหลักสูตร Medical Hub Executive Program (MEP) 2025 เสริมศักยภาพผู้ประกอบการที่มีความสนใจในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่ทรงพลัง ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ผู้นำอุตสาหกรรมแพทย์อย่างแท้จริง</p>	
<p><b>แนวทางดูแลสุขภาพกลุ่ม LGBTQIAN+</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, กท.ธุรกิจ, ข่าวสด)</p> <p>- พญ.นงนุช ภัทรอนันตนาท รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดการประชุมสถานการณ์ปัญหาและความต้องการด้านการส่งเสริมสุขภาพ สำหรับกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ LGBTQIAN+ พร้อมเผยแพร่ข้อมูล SDG Port ปี 2564 พบในไทยมี LGBTQIAN+ ที่เปิดเผยตัวตน 4 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่มีความเสี่ยงปัญหาสุขภาพหลายด้าน จากการสำรวจพบว่ากลุ่มนี้ต้องการการรักษาที่เท่าเทียม การพัฒนาองค์ความรู้ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ กรมอนามัยจึงพัฒนาแนวทางดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่มโดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน พร้อมจัดทำข้อมูลและแนวทางการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคและจัดการปัญหาสุขภาพของกลุ่ม LGBTQIAN+</p> <p>- นพ.ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผอ.สำนักส่งเสริมสุขภาพ กล่าวว่า ชุดข้อมูลดังกล่าว มุ่งตอบโจทย์ความต้องการเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคที่ถูกต้องเหมาะสมในประชาชนกลุ่ม LGBTQIAN+ ที่เข้าถึงยาก ให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ตามช่องทางการสื่อสารที่ตรงกับความต้องการ โดยเริ่มเดินทางในกลุ่ม LGBT ที่เป็นประชากรกลุ่มใหญ่ โดยได้รับความร่วมมือจากกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต และภาคประชาสังคม</p>	
<p><b>แนวทางควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาลปีใหม่</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, voicetv, newtv, sonthitalk)</p> <p>- นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คกก.นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ โดยมี นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2568 ภายใต้แนวคิด "ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ" เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงจากการดื่มแล้วขับ หลังพบข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 มาจากการเมาแล้วขับเป็นสาเหตุการตาย อันดับสอง รองจากความเร็ว ทั้งนี้ รัฐบาลขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้า ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เต็มขาด รวมไปถึงการคัดกรองผู้ดื่มสุรา ณ ด่านชุมชน และด่านครอบครัว</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ปมเบิกยาพ่นขายออนไลน์</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, isaranews, hfocud, ch7, thecoverage)</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงกรณีแม่ค้าขายพ่นเพื่อบรรเทาอาการภูมิแพ้และคัดจมูก ซึ่งได้รับจากการพาลูกเข้ารับการรักษาใน รพ.และนำมาขายทางออนไลน์ โดยระบุว่าเป็นการใช้หลักสิทธิบัตรทอง ภายใต้นโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ ว่า ขณะนี้รู้ตัวบุคคลแล้ว และกำลังอยู่ในขั้นตอนทางกฎหมายในการรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินคดี โดยพบว่ามีกรณีตระเวนไปเบิกยาในโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯและภาคอีสาน บางครั้งไปช่วงเวลาฉุกเฉิน ซึ่งแพทย์ต้องรีบให้บริการ การตรวจดูข้อมูลอาจไม่เข้มข้นมากนัก ทั้งนี้ สปสช.จะมีมาตรการในการส่งสัญญาณเตือน เมื่อ รพ.ใช้บัตรประชาชนคนไข้เข้าระบบ และพบว่าในรอบปีที่ผ่านมา เบิกยาบางตัวเกินกว่าความจำเป็น สปสช. ก็จะส่งสัญญาณขึ้นระหว่างเสียบัตรประชาชนด้วย คาดว่าสัปดาห์หน้าจะแล้วเสร็จ</p> <p>- ส่วนข้อเสนอในการลดเวลาการจ่ายยาแทนจาก 6 เดือนเหลือ 1 เดือน นพ.จเด็จ ระบุว่า จากการพูดคุยกับแพทย์หลายท่าน ขณะนี้กำลังหาจุดเวลาที่เหมาะสม หากกำหนดเวลาสั้นไปจะส่งผลกระทบต่อแพทย์ หากยาวไปอาจมีปัญหา เรื่องการไม่สุจริต เรื่องนี้จึงต้องหารือร่วมกับทางสมาคม หรือทางแพทย์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	